



คณะเภสัชศาสตร์ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการเภสัชศาสตร์ศึกษาแห่งชาติ ประจำปี 2566 “Thai Pharmacy Education National Conference 2023” เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ update องค์ความรู้ ติดตามความก้าวหน้าของทิศทางการศึกษาเภสัชศาสตร์ประเทศไทยในอนาคต มีผู้บริหารและคณาจารย์จากสถาบันการศึกษา 19 แห่ง ร่วมนำเสนอผลงาน ระหว่างวันที่ 18 - 19 พฤษภาคม 2566 ณ โรงแรมเซ็นทารา อุบลราชธานี



สภานักศึกษา ร่วมกับองค์การนักศึกษา และสโมสรนักศึกษา 10 คณะ 1 วิทยาลัย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ว่าด้วยการยกเลิกกิจกรรมที่เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนและระบบอัตโนมัติ ปลุกฝังจิตสำนึกที่ดีการรับน้องสร้างสรรค์ เสริมสร้างความรัก ความสามัคคีระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง เพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ปลุกฝังจิตสำนึกที่ดีการรับน้องสร้างสรรค์ เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุมวารินชำราบ สำนักงานอธิการบดี



สำนักงานพัฒนานักศึกษา และองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญน้องใหม่ 2566 “โฮมช้อกกันเถรา ร่วมเข้าสายแนน ม่ายแขนจ๋องขวัญ” กันเถรา ช่อที่ 36 เพื่อให้ นักศึกษามีส่วนร่วมสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีไทย และเพื่อรับขวัญและเป็นการส่งเสริมพลังใจให้เข้มแข็ง มีสติและไม่ประมาทในการศึกษาเล่าเรียน เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี



คณะพยาบาลศาสตร์ ตอบโจทย์ความต้องการกำลังคนด้านสุขภาพการบริการสุขภาพ เปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล พร้อมจัดพิธีมอบเข็มสถาบันแก่ผู้สำเร็จการศึกษา รุ่นที่ 7 ปีการศึกษา 2565 จำนวน 74 คน โดยหลักสูตรดังกล่าว เป็นหลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการกำลังคนด้านสุขภาพ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรที่กลายเป็นสังคมผู้สูงอายุ เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2566 ณ โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี



มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดกิจกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้ นักศึกษาใหม่ โครงการพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการและวิชาชีพ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี การศึกษา 2566 หรือค่ายเตรียมความพร้อมด้านวิชาการ เพื่อให้ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ได้ปรับพื้นฐานด้านวิชาการที่จำเป็น และเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคการศึกษา ระหว่างวันที่ 21 - 28 พฤษภาคม 2566 ณ อาคารเรียนรวม 3, 4 และ 5



งานบริการ สวัสดิการและสวัสดิภาพนักศึกษา สำนักงานพัฒนานักศึกษา จัดพิธีมอบเกียรติบัตรและป้ายโครงการหอพัก สิวา “หอพักปลอดภัย ไร้อบายมุขและยาเสพติด” ประจำปีการศึกษา 2566 จำนวน 26 หอพัก ที่เข้าร่วมโครงการและผ่านข้อกำหนดมาตรฐาน ตามที่คณะกรรมการดำเนินงานกำหนดและเข้ารับเกียรติบัตรพร้อมป้ายโครงการหอพักสีขาว เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2566 ณ ชั้น 3 ห้องประชุมพิบูลมังสาหาร อาคารสำนักงานอธิการบดี